

Hướng dẫn cách nong bao quy đầu an toàn và hiệu quả không phải ai cũng biết

Bao quy đầu bị hẹp gây nên rất nhiều một số đe dọa tiêu cực đến đời sống sinh hoạt thường ngày của nam. Cùng với quá trình ra đời của cách nong da bao quy đầu ví dụ một phương pháp cứu cánh giúp cho nam giới xử lý tình trạng này. Vậy phương pháp nong da bao quy đầu là gì? biện pháp nong da bao quy đầu làm xuất sao? mọi sẽ được trả lời trong bài viết thể chất hôm nay của Nhà thuốc Long Châu.

Nong bao quy đầu là một trong những biện pháp giúp cho tăng cường hiện tượng bao quy đầu bị hẹp tại nam giới, được đánh giá là an toàn cùng với hữu hiệu thực tế hiện nay. Trước khi khảo sát phương pháp nong bao quy đầu, hãy cùng Nhà thuốc Long Châu điểm qua một vài nét cơ bản về cách này nhé.

Tổng quan về phương pháp nong da bao quy đầu

Nong da bao quy đầu hiểu 1 phương pháp dễ thực hiện là gây rộng lớp bao quy đầu, giúp phần đầu "cậu bé" hở được hẳn ra phía ngoài Vì vậy giúp đàn ông đơn giản đi tiểu tiện Ngoài ra hạn chế hiện tượng tích tụ nước đái dẫn tới viêm đầu "cậu nhỏ".

Nong da bao quy đầu được chỉ dẫn với một số trường hợp bệnh hẹp bao quy đầu mang biểu hiện ở chỗ hoặc viêm bao da quy đầu quay trở lại (nong sau khi trị viêm bao quy đầu) giúp bao da quy đầu bình thường tuột lên hoàn toàn tại độ tuổi kịp thời nhất. Phương pháp này xua đuổi chỉ dẫn trong một số trường hợp người bị bệnh nặng nề mang sốt lớn, tụt giật, da quy đầu đang trong tình trạng viêm, sưng tấy hay nam giới mắc nhiễm trùng xơ tắc nghẽn bao da quy đầu.

Không nên nong bao da quy đầu lúc đang sốt dài, co giật

Trên thực tế, biện pháp nong bao quy đầu đang được dùng hay gặp bởi đây là tiểu phẫu dễ thực hiện, ít gây nên đau đớn, dễ thực hiện và khá hữu hiệu. Tuy nhiên, Nếu mà sau một thời gian áp dụng mà vẫn ko tăng cường được tình trạng hẹp bao quy đầu thì khi này, bác sĩ chuyên khoa sẽ suy nghĩ thật kỹ tới giải pháp cắt bao quy đầu.

Cách nong da bao quy đầu

Biện pháp nong bao da quy đầu có sự khác nhau giữa 2 nhóm thành phần trẻ nhỏ cùng với người trưởng thành.

Với trẻ em

Nong da bao quy đầu là thủ thuật khá dễ dàng cũng như dễ thực hiện. Tuy vậy không ít bậc phụ huynh vẫn bắt gặp khó khăn lúc làm giải pháp này, căn nguyên có khả năng do không biết phương pháp làm nong bao da quy đầu hay con không kết hợp. Vì vậy, các bác sĩ thường hay khuyên rằng phụ huynh nên suy nghĩ thật kỹ lựa chọn thời điểm nong bao quy đầu khoa học. Cụ thể:

Đối với trẻ dưới 2 tuổi, lớp bao da quy đầu vẫn dính chặt đối với đầu "cậu bé" cho đến khi trẻ lên 3 thì sẽ tự tách ra. Khi này, cha mẹ chỉ cần phải tụt lớp bao 1 cách nhẹ nhàng về phía sau để giúp cho trẻ có thể đại tiện dễ hơn.

- Đối với các trẻ lớn hơn và lớp bao da quy đầu vẫn mang cấp độ mềm nhũn mại, cha mẹ cần lưu

ý giữ gìn rửa ráy cơ quan sinh sản, đặc biệt là khu vực đầu "cậu nhỏ". Trường hợp trẻ bị tiểu không dễ, cần phải đưa đến cơ sở y tế uy tín để được bác sĩ chuyên khoa thăm khám cũng như nông bao quy đầu.

- Đối với trẻ không nhỏ cùng với da bao quy đầu xơ chai hơn, lúc này việc nông bao da quy đầu có khả năng khiến cho đầu "cậu nhỏ" của trẻ bị tổn thương. Lúc đó, bác sĩ chuyên khoa có nguy cơ sẽ cân nhắc thực hiện phẫu thuật cắt bao da quy đầu cho trẻ.

Nhìn chung, việc nông bao da quy đầu cho trẻ có thể được tiến hành tại gia hoặc tại bệnh viện công lập theo chỉ dẫn của bác sĩ chuyên khoa. Với trường hợp bao quy đầu hẹp cấp độ nhẹ, bác sĩ có thể hướng dẫn cha mẹ biện pháp nông bao quy đầu cho trẻ ở nhà. Một số giải pháp nông da bao quy đầu dành cho trẻ bao gồm:

<https://syt.bentre.gov.vn/Lists/HoiDap/DispForm.aspx?ItemID=73&phong-kham-nam-khoa>

<https://syt.bentre.gov.vn/Lists/HoiDap/DispForm.aspx?ItemID=73&phong-kham-da-khoa>

<https://syt.bentre.gov.vn/Lists/HoiDap/DispForm.aspx?ItemID=73&kham-yeu-sinh-ly>

<https://syt.bentre.gov.vn/Lists/HoiDap/DispForm.aspx?ItemID=73&kham-xuat-tinh-som>

<https://xuctiendautu.haugiang.gov.vn/Lists/HoiDap/DispForm.aspx?ItemID=356&dia-chi-cat-bao-quy-dau>

<https://xuctiendautu.haugiang.gov.vn/Lists/HoiDap/DispForm.aspx?ItemID=356&chi-phi-cat-bao-quy-dau>

<https://xuctiendautu.haugiang.gov.vn/Lists/HoiDap/DispForm.aspx?ItemID=356&phong-kham-da-khoa>

<https://xuctiendautu.haugiang.gov.vn/Lists/HoiDap/DispForm.aspx?ItemID=356&phong-kham-nam-khoa>

Nông bằng tay: lúc tắm xong dành cho trẻ, phụ huynh có khả năng sử dụng 2 ngón tay kẹp nhẹ trụ cập bao quy đầu của trẻ Rồi nhẹ nhàng kéo da bao quy đầu lên phía trước Tiếp đó lại đưa về phía sau. Khi làm, bạn có khả năng kết hợp sử dụng các dạng dầu, kem hoặc thuốc thoa chuyên dụng để khiến mềm nhũn phần bao da quy đầu. Đồng thời, mẹ nên ngâm dương vật của trẻ trong nước nóng để giảm sút đau đớn. Với phương pháp này, phụ huynh cần tiến hành 1 - 2 lần/ngày và kiên trì sử dụng trong 1 - 2 tháng để xuất hiện được hữu hiệu nhé.

- Nông với thuốc: Nông bao quy đầu nội khoa thường hay được chỉ dẫn khiến tại bệnh viện đa khoa và được làm do nhân viên y tế. Đầu tiên, bác sĩ sẽ rửa sạch "cậu nhỏ" Sau đó sử dụng kem Betamethason 0,05% để thoa trơn dương vật. Sau đó, chuyên gia sẽ thực hiện dẫn tới tê. Đợi thuốc tê thấm, chuyên gia sẽ nhẹ nhàng nông bao quy đầu. Với một số tình huống khó, bao quy đầu mắc bít chặt, chuyên gia chỉ nông nhẹ nhàng để thấy miệng sáo. Sau khi nông, bác sĩ chuyên khoa sẽ kê thêm thuốc thoa kháng nhiễm trùng ở khu vực cũng như các thuốc giảm sút đau đớn để trợ giúp quá trình khôi phục.

Giải pháp nông da bao quy đầu sở hữu quá trình khác nhau ở trẻ nhỏ và người lớn

Đối với người lớn

Gần như giống đối với trẻ nhỏ, nông bao da quy đầu tại người lớn cũng gồm có 2 giải pháp, cụ thể:

Nong vớ tay: Trước lúc nong bao da quy đầu, bạn cần phải làm sạch tay cũng như bộ phận sinh dục sạch sẽ. Dùng tay kéo bao da quy đầu ra một biện pháp nhẹ nhàng dành cho đến lúc thấy đau thì giới hạn lại. Thực hiện phương pháp 2 - 3 lần/ngày và kiên trì trong một tháng để thấy được hiệu quả.

- Nong vớ thuốc: trong khi làm nong da bao quy đầu, chuyên gia có thể chỉ định sử dụng thêm một số kiểu thuốc nhằm làm giãn khu vực da đầu dương vật. Để hiệu quả chữa đạt được ưu việt, nam cần phải làm nong da bao quy đầu thường xuyên trong tầm 6 - 8 tuần cùng với tuân thủ theo đúng chỉ định cũng như chỉ định của bác sĩ chuyên khoa.

Một số chú ý sau lúc làm nong da bao quy đầu

Sau lúc nong bao da quy đầu, bạn nên hiểu được các chú ý sau:

Một số rủi ro có thể gặp phải sau lúc nong bao da quy đầu

Sau khi nong bao quy đầu, nam giới có thể phải đối mặt với một số rủi ro như:

Ra máu hay rách chỗ bao quy đầu;

- Tắc nghẽn da bao quy đầu hình thành sẹo xơ;
- Viêm nhiễm bao quy đầu;
- "cậu bé" chảy mủ, thấy mùi hôi;
- Sung cảm giác đau "cậu nhỏ".

Một số rủi ro này có thể xảy ra nói cả lúc bạn làm nong bao quy đầu tại phòng khám chuyên khoa hoặc tại nhà. Nếu như chớ nên giải quyết kịp thời, hiện tượng này sẽ gây rất nhiều tai biến nguy hiểm. Vì thế, lúc phát hiện một trong số các dấu hiệu nhận biết không bình thường kể trên, cần thông báo với bác sĩ chuyên khoa chữa trị để mang hướng xử lý kịp thời. Mặt khác, đàn ông cũng nên tuân theo tuân tữ tái khám của bác sĩ.

Sung cảm giác đau "cậu nhỏ" là một trong các rủi ro có khả năng gặp phải sau nong bao quy đầu

Cách làm sạch sau lúc nong da bao quy đầu

Ngoài việc biết được các dấu hiệu bất thường sau nong bao da quy đầu, vấn đề vệ sinh da bao quy đầu đúng phương pháp cũng duy trì một nhiệm vụ vô cùng cần thiết. Đây là nhân tố tiên quyết giúp suy giảm khả năng mắc một số bệnh lý nặng khác biệt. Hàng đầu Bởi vậy, phái mạnh nên tuyệt nhiên chú ý tới vấn đề vệ sinh:

Phái mạnh nên lấy nước nóng cùng với rửa ráy chỗ kín sạch sẽ.

- Khi rửa ráy cô bé, cần thao tác nhẹ nhàng. Việc xát mạnh có nguy cơ làm cho "cậu nhỏ" mắc tổn thương.
- Ko xối nước mạnh hoặc thuốc sát khuẩn bởi vì Điều đó cực kỳ không khó gây kích thích.
- Sau lúc rửa ráy âm đạo xong, cần phải sử dụng khăn sạch sẽ mềm nhũn để lau khô.
- Ở trẻ em, phụ huynh có nguy cơ cung cấp một chút muối vào nước rửa sạch nách để sát khuẩn cùng với giúp cho vết thương chóng khỏi. Ngoài ra cần chú ý thay thế bím cho trẻ hàng ngày, tránh hiện tượng trẻ bị hăm.

Làm sạch bộ phận sinh sản sạch sẽ là điều cần thiết sau nong da bao quy đầu

Có nguy cơ xuất hiện nong bao quy đầu là cách tăng cường tình hình bao quy đầu hẹp được chuyên

gia ưu tiên chỉ định trên thực tế. Hy vọng với một số cung cấp Trên đây, bạn đọc có nguy cơ hiểu hơn về cách nong da bao quy đầu cũng như biết được cách nong da bao quy đầu phù hợp với đã từng nhóm thành phần. Nhưng, để phòng tránh rủi ro có khả năng diễn ra, bạn nên đi khám để được kiểm tra cũng như giải đáp rõ ràng nhé.